
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี ครั้งท่ี ๑๒/2566 

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน  256๖ 
ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครขีดขิน ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  

_________________________________ 

ผู้มาประชุม 
๑. นพ.นิธิรัตน์    บุญตานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี   ประธาน 
๒. นายพนิตเทพ  ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)  กรรมการ 
๓. นางบุญชอบ    เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) กรรมการ 
๔. พญ.พิชญภัสสร์    ไหลรุ่งเรืองสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)  กรรมการ 
๕. นายวิชาญ  ดำรงค์กิจ        รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
๖. นางจิราภรณ์            คนมั่น  แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสรมิสุขภาพแม่และเด็ก กรรมการ 
๗. นางขวัญตา             สิงห์นิกร                แทนหวัหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรยีนวยัรุ่น กรรมการ 
๘. นางพัชราภรณ์    พัฒนะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสงูอาย ุ  กรรมการ 
๙. นางสาวศรินทร   ปัญจะทองคำ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  กรรมการ 
๑๐. นายประจวบ แสงดาว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑๑. นายสมศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการ ทางการแพทย์  กรรมการ 
1๒. นางสายฝน  สายสุ่ม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล    กรรมการ 
๑๓. นางวัชรี    เรือนคง  หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และสร้างเสริมฯ  กรรมการ 
1๔. นายณัฐพล   บุญนิล           แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
๑๕. นางศรีสุดา   บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน กรรมการและ 
           เลขานุการ 
ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกอบแก้ว   ขันตี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ลาพักผ่อน 
๒. นางทรรศนีย์    ธรรมาธนวัฒน์   หวัหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ลาพักผ่อน 
๓. นางจงกล   บุตรยี่  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ    ลาป่วย 
๔. นายกิรติ  เจริญสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ลาพักผ่อน 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น.   
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

๑.๒ ประเด็นและข้อสั่งการจากการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ 
ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมทราบประเด็นจากท่ีประชุมกรมอนามัยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 ๑.๒.๑  ท่านอธิบดีได้กล่าวถึงการพัฒนา ITA ซึ่งมีบางประเด็นที่ยังคงจะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
รวมถึงการวางแผนพัฒนาคะแนนของ ITA ให้สูงขึ้น 
 ๑.๒.๓  ประเด็นเรื่องการติดตั้ง Solar roof top โดยการไฟฟ้านครหลวง MOU กับกรมอนามัยในการ
ติดตั้ง Solar roof top ให้กับหน่วยงานในพื้นท่ี  โดยเตรียมดำเนินการสำรวจพื้นที่ ซึ่งในตอนนี้มี ๒ โปรเจ็ค คือ 
ของกองทุนฯ และของกรมอนามัย ซึ่งในอนาคตจะช่วยลดค่าไฟฟ้าของศูนย์ฯ ๑๕ - ๒๐ %  
 ๑.๒.๓  เรื่องเงินสวัสดิการของกรมอนามัย ซึ่งในปัจจุบันพ้ืนที่ของกรมอนามัยได้มีการปรับให้มีการเปิด
เป็นอนามัยพาร์ค เป็นพ้ืนที่สำหรับให้ร้านค้าเช่าจำหน่ายสินค้าและอาหาร โดยเก็บเป็นค่าเช่านำเข้าเงินสวัสดิการ 
ของกรมอนามัย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้  



 ๑.๒.๔  เรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัล และรวมถึงการบูรณากับระบบ Logistic ในการส่งเสริม
สุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต     

1.๒.๕ ประเด็นเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยในภาพรวมกรมอนามัยสามารถเบิกจ่ายได้ ๘๙%  
(เป้าหมาย ๙๓%) สำหรับภาพรวมของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี สามารถดำเนินการเบิกได้ ๕๐.๑๒% ติดในส่วน
ของงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ซึ่งได้เตรียมกันงบเหลื่อมปีไว้แล้ว  

  
 

  
 

1.๒.๖ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ แอพลิเคชั่น “สุขภาพดีวิถี
ใหม่” ซึ่งกำหนดเปิดตัว App ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ และกองดิจิทัลได้นำเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย แบ่งกระบวนงานออกเป็น ๔ ระดับ คือ  
ระดับ Business , ระดับ  Application , ระดับ Data และระดับ Infrastructure   

  

  
  



1.๒.๗  ประเด็นนำเสนอความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๗  ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ธีม “Harmony Health : A Journey to Well-
being : สมดุลสุขภาพ และเส้นทางสู่สุขภาวะที่ดี” กำหนดจัดงาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี เตรียมผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมในเวทีประชุมนำเสนอผลงาน ซึ่งจะอยู่ในช่วง กพ.-เมย.   

ท่านประธาน มอบให้สื่อสารให้กับบุคลากรและเตรียมผลงานวิชาการเพ่ือเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ  

  
 

 ๑.๒.๘ ประเด็นเรื่องร่างปฏิทินงบประมาณปี 25๖๗ กรมอนามัย โดยในช่วงแรกจะเป็นแบบงบพลางก่อน 
เงินที่จะส่งมาให้ใช้ก่อน ๘ เดือน คือระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม   

  
 
 ๑.๒.๙ เรื่องตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 25๖๗ มีทั้งหมด ๗ ตัว ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย  

 
 

 ๑.๒.๑๐ เรื่องนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ประกาศมี ๑๓ นโยบาย สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
กรมอนามัย คือ ๑ โครงการในพระราชดำริ ๕ สร้างขวัญกำลังใจ ๖ การแพทย์ปฐมภูมิ ๘ สถานชีวาภิบาล ๑๑ 
ส่งเสริมการมีบุตร ๑๒ เศรษฐกิจสุภาพ (Bule Zone) ๑๓ การท่องเที่ยว คือ การยกระดับความปลอดภัยด้าน
อาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  



 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว 
 
 ๑.๓  ประเด็นเรื่องการกำหนดโครงสร้างของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  

  

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบให้ อำนวยการเป็นเลขาคณะกรรมการ FIN  
สำหรับคณะกรรมการศูนย์คาดการณ์ฯ มอบให้ KM (คุณหนึ่งฤทัย) เป็นเลขา 
 
 



 ๑.๔. ประเด็นเรื่องภารกิจศูนย์อนามัยในยุคใหม่ ซึ่งจากเดินการทำงานโดยผ่านสำนักสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งคาดหวังว่า สสจ.จะสื่อสารงานต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่ แต่สำหรับในยุคใหม่ที่ท่านอธิบดีได้มองทิศทางที่ควร
จะเป็นการขับเคลื่อนงานใหม่ซึ่งจะมองหรือโฟกัสไปที่หน่วยงานในพื้นที่เลย เพื่อให้งานลงไปถึงหน่วยงานในพื้นที่
โดยตรง แต่จะยังคงจะต้องให้ สสจ.รู้และรับทราบ เช่นเดียวกันกับการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖  
          เมื่อวันที่ 1 กันยายน ๒๕๖6  

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖6 ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง นั้น 

นางศรีสุดา  บุญขยาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที ่ ๔ สระบุรี 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑ กันยายนน 2566 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผ่านระบบไลน์ 
(LINE) กลุ่มคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการ
แก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่อย่างใด  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 
เรื่องท่ี 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖  
นางศร ีส ุดา บ ุญขยาย หัวหน้ากล ุ ่มข ับเคลื ่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน  

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ตามข้อมูล GFMIS  
ณ วันที่ ๒๕ กันยายน 2566 ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเบิกจ่าย(ร้อยละ) ๕๘.๐๗ โดยแยกเป็น งบดำเนินงาน 
๙๖.๓๒% งบลงทุน ๔๒.๐๔% 

   
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 



   เรื่อง 3.2  รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า  
นายณัฐพล บุญนิล ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานว่า ลูกหนี้คืนเงินยืม และผล

การคืนเงินล่าช้า ประจำเดือนมิถุนายน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน 256๖) พบว่า ไม่มีการส่งคืนเงินยืมล่าช้า
และไมม่ีคืนเงินเกิน ๒๐ %  

   
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

เรื่อง 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดPMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นางศรีสุดา  บุญขยาย หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ สรุปแนวโน้มผลคะแนนตาม
คำรับรองปฏิบัติราชการย้อนหลังตั้งแต่ประจำปีงบประมาณ 2562 -2566 ภาพรวมและรายกลุ่มงาน 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เรื่อง ๓.๔ นำเสนอแผนการขับเคลื่อน LM โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และปัญหาอุปสรรค 
นายแพทย์สมศักดิ์   วงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้นำเสนอแผนการ

ขับเคลื่อน LM ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แบ่งเป็น แผนเชิงรุก และแผนเชิงรับ  

   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- ท่านประธานมอบให้ทำเชิงรุกประชาสัมพันธ์หรือการออกหน่วย การทำแพ็คเก็จการ

ให้บริการของศูนย์อนามัยและโรงพยาบาล ว่ามีการให้บริการอะไรบ้างเพื่อวางประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานและ
สถานประกอบการต่างๆ  มอบให้โรงพยาบาล 



   - เร ื ่องของการตรวจสุขภาพฝากติดตาม หลังจากที ่ได ้ดำเนินการจัดส่งหนังสื อ
ประชาสัมพันธ์ไป โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่มีสิทธิการเบิกจ่ายตรง และที่สำคัญการลงตรวจสุขภาพถือเป็น
การค้นหากลุ่มเสี่ยงและนำมาสู่กระบวนการ LM ของโรงพยาบาลในอนาคต  
   - เรื่องวัคซีน สามารถดำเนินการได้เลยสามารถนำเสนอราคาให้กับสถานประกอบการ 
   - เรื่องเครื่องมวลกระดูก บริษัทได้ประเมินราคาซ่อมแล้วซึ่งมีราคาสูง โดยมองทิศทาง
แล้วไม่คุ้มทุน จึงสมควรจำหน่ายและนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน 
    - มอบให้โรงพยาบาลดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้รายงานความก้าวหน้ากับท่าน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยฯ เป็นระยะ และให้รายงานในการประชุม กบศ.ในภาพรวม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  ๔.๑  นำเสนอแผนเงินบำรุงปี ๒๕๖๗ 

นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอแผนเงินบำรุงปี ๒๕๖๗ 

 

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
- มอบให้นำกลับไปทบทวนตรวจทานความถูกต้อง 
- มอบให้โรงพยาบาลคำนวณความคุ้มทุนในการออกหน่วยโดยใช้รถ X-Ray  
 

 
 
 



 
 
  ๔.๒ นำเสนอการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

นางสายฝน  สายสุ่ม  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้นำเสนอการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๕ ตำแหน่ง    

  
มติที่ประชุม    รับทราบ   

   - มติให้ตำแหน่งทั้ง ๕ ให้ตั้งที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี และปฏิบัติงานในศูนย์อนามัยที่ 
๔ สระบุรี เท่านั้น 
   - การกระจ่ายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ลงตามกลุ ่ม ไม่เฉพาะ
โรงพยาบาล โดยหลักให้แต่ละกลุ่มมีชำนาญการพิเศษ กลุ่มละ ๒ ตำแหน่ง โดยให้แต่ละกลุ่มเตรียมคนที่จะขึ้น
ตำแหน่งและเตรียมผลงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่อง ๕.๑ สรุปการประชุมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตสำหรับสหสาขาวิชาชีพ  
นางสายฝน  สายสุ่ม  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้กล่าวรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการระยะสั้นด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตสำหรับสหสาขาวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖     
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี   
   โดยใช้หลัก ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑ ด้านโภชนาการ ๒ ด้านกิจกรรมทางกาย ๓ ด้าน
ความเครียดและความสัมพันธ์ทางสังคม ๔ ด้านสารเสพติดและสิ่งแวดล้อม ๕ การนอนหลับ ๖ เทคนิคปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึ่งได้นำมสื่อสารให้กับทีมบุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและได้กำหนด Next Step 
ปรับปรุงคลินิกการให้บริการในคลีนิคกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ    

    



 
 

  
 

  

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เรื่อง ๕.๒ นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพที่ ๔  
นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอความก้าวหน้าใน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๔ ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ 
โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 4 
ประจำปี ๒๕๖๗ ไว้ ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑ ประเด็น RTI ๒ ประเด็น Digital Health ๓ ลดป่วย ลดตาย ลด
แออัด ๔ การดูแลผู้สูงอายุ  ๕ IMC 



 

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เรื่อง ๕.๓  นำเสนอปฏิทินกิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี   
นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี โดยกำหนดให้มี Regular Meeting ประจำศูนย์ ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ ๑   ประชุมคณะกรรมการ FIN และ ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน 
 สัปดาห์ที่ ๒  ประชุมคาดการณ์ฯ และ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
 สัปดาห์ที่ ๓  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.)  

 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
- ท่านประธาน มอบให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ปรับรูปแบบเป็น

ปฏิทินออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ได้รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
ปิดการประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

นายกิรติ  เจริญสุข  (ผู้จดบันทึกและผู้จัดทำรายงานการประชุม) 
นางศรีสุดา  บุญขยาย  (ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม) 


